
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจำป 2566 
วันอังคารท่ี  15  สิงหาคม  2566  เวลา  09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน 
.................................................. 

  ผูมาประชุม 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 

1.นายประดิษฐ     เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน ประดิษฐ      เมืองลือ 
2.นายคำรณ        จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน คำรณ         จายโจง 
3.นางสาวอุไร       สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานแปน อุไร            สมอุทัย 
4.นายณรงค    เชื้อเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ณรงค     เชื้อเย็น 
5.นายจิรพงค        อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน จิรพงค        อุประโจง 
6.นางจันทรแสง     จิตอารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน จันทรแสง     จิตอาร ี
7.นายวสุพล  มูลเทพ สมาชกิสภาเทศบาลตำบลบานแปน วสุพล          มูลเทพ 
8.นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน พรพิมล        สใุจโรจน 
9.นายถนอม     ญาณะโรจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ถนอม          ญาณะโรจน 
10.นางพรรณรัตน   อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน พรรณรัตน  อุประโจง 
11.นายภาคิน        หลาเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ภาคิน           หลาเมือง 
12.นายสงัด   เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน สงัด           เขียวธง 

 ผูเขารวมประชุม 
ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 

1.นายมนัสน        หมองตะ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน นมัสน            หมองตะ 
2.นายชวโรจน        ก่ิงแกว รองนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ชวโรจน     ก่ิงแกว 
3.นายรังสรรค        ยะสงา รองนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน รังสรรค       ยะสงา 
4.นางเครือมาส       หมองตะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบานแปน เครือมาส         หมองตะ 
5.ร.ต.วิทยา      อุปละ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน วิทยา             อุปละ 
6.นางพิมพนารา      ภูวดลรุงเรือง รก.ปลัดเทศบาลตำบลบานแปน พิมพนารา     ภูวดลรุงเรือง 
7.นายพรศักด์ิ         แกววิจติร รองปลัดเทศบาลตำบลบานแปน พรศักดิ ์        แกววิจิตร 
8.นายเอรวัตร        ลังกาพินธุ หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล เอรวัตร     ลังกาพินธุ 
9.นายณัฐวิโรจน โชติธนชญาณนนท ผูอำนวยการกองชาง ณัฐวิโรจน   โชติธนชญานนท 
10.นางรัตนติยา     พงษวิทยานุกฤต ผูอำนวยการกองคลัง รัตนติยา   พงษวิทยานุกฤต 
11.นายรังสรรค      ขวางแปน ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค    ขวางแปน 
12.นายไกรยศ       คำมูล ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ไกรยศ            คำมูล 
13.นางสาวนภัสสร   ยะอนันต ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม นภัสสร      ยะอนันต 
14.นางณิชาวีร        สวางพนาพันธุ ผูอำนวยการสถานศึกษา ณิชาวีร         สวางพนาพันธุ 
15.นางมธุรา     ทะจู หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ มธรุา            ทะจู 
16.นางสาวอธิชา      แกวพิงค นิติกร อธิชา        แกวพิงค 
17.นางสาวอมรรัตน   อูปเวียง เจาพนักงานธุรการ อมรรัตน          อูปเวียง 
18.นายกฤษณะ        เขียวธง พนักงานจาง กฤษณะ           เขียวธง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 เม่ือถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานแปน  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล                
บานแปนทุกคนเขาหองประชุม  แลวรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปนวา การประชุมสภาเทศบาล                  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2566  ในวันอังคารท่ี 15 สิงหาคม  2566  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน              
เขารวมการประชุมสภาเทศบาล ครบท้ังหมด 12 ทาน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา               
พระรัตนตรัย  และประธานสภาเทศบาลไดกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจำป 2566  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: เรียนทานนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานปลัดเทศบาล 
หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน การประชุมวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2566 ในวันอังคารท่ี 15 สิงหาคม  2566   เวลา 09.00 น.                  
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน  มีระเบียบวาระการประชุมท้ังหมด 4 วาระ สำหรับ
เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  
เรื่องแรก  จากท่ีไดเขารวมประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 21-23 มิถุนายน 
2566 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ท่ีประชุมแจงหลักเกณฑการใช
จายเงินงบประมาณของทองถ่ิน ดังนี้ 1.อำนาจหนาท่ี  2.ระเบียบและหนังสือสั่งการ 3.การใช           
ดุลยพินิจ ตองจำเปน ประหยัดและเหมาะสม  4.การใชจายงบประมาณ หลักความคุมคา                     
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5.ประโยชนสูงสุด ประโยชนสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน
โดยรวม 6.โปรงใส ตรวจสอบได มีเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 
เรื่องท่ีสอง  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจำป 2566 ประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ้ืนท่ีภาค 5 จังหวัดลำพูน  ซ่ึงมีระดับผล
คะแนนการประเมิน 4 ระดับ คือ  ผานดีเยี่ยม ผานดี ผาน และตองปรับปรุง  ซ่ึงเทศบาลตำบล    
บานแปน ไดระดบัผลการประเมิน 92.14 ระดับ ผาน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน                                 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2566 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2566 ตามเอกสารท่ีไดแจกให                 
ทุกทาน จะมีสมาชกิสภาทานใดแกไขหรือไม  เชิญครบั ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดแกไข ไมมี
สมาชิกทานใดยกมือ เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน ใหการรับรองรายงาน                
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำป 2566  เม่ือวันท่ี  29 พฤษภาคม  2566   

มติท่ีประชุม ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจำป 2566 เม่ือวันท่ี 
29  พฤษภาคม  25656 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม 

3.1  ญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่อง  รายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำเพ่ือการประกัน
คุณภาพการจัดบริการสารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำป พ.ศ.2566 
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ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 3.1  รายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำเพ่ือการประกัน
คุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำป  พ .ศ.2566                      
เชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายมนสัน: เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติและผูขารวมประชุม               
นายกเทศมนตรีฯ ทุกทาน ผมนายมนัสน  หมองตะ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ขอเสนอญัตติ การรายงานผลการ

ประเมินมาตรฐานข้ันต่ำเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจำป พ.ศ.2566  ดวยอำเภอเมืองลำพูน  ไดมีหนังสือท่ี  ลพ 0023.7/ว973  ลงวันท่ี  

 19 มิถุนายน 2566 แจงวาสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได มีมติเห็นชอบใหสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ดำเนินการ
ประเมินมาตรฐานข้ันต่ำเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจำป พ.ศ.2566 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บันทึกขอมูลการจัดบริการ
สาธารณะ ตามตัวชี้วัดในระบบประเมินผลมาตรฐานข้ันต่ำการจัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปพ.ศ.2566 แบบออนไลน ซ่ึงผลการประเมินดังกลาว สำนักงาน             
ก.ก.ถ.จะนำเสนอตอ ก.ก.ถ. เพ่ือใชในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ และนำไปใชเปนสัดสวนคะแนนประกอบการ
พิจารณาการสงประกวด อปท.ท่ีมีการบริการจัดการท่ีดีในปงบประมาณพ.ศ.2567 ซ่ึงตามข้ันตอน
และวิธีการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปพ.ศ.2566 ขอ 2 (6) ใหอปท. นำผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำเพ่ือ
การประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำป พ.ศ.2566 
นำเสนอตอท่ีประชุมสภาทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้)  ดังนั้นผมจึงขอบรรจุ
วาระรายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำป พ.ศ.2566 ในการประชุมสภาเทศบาลเพ่ือทราบตอไป 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหทุกทาน 

ประธานสภา  ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำเพ่ือการประกันคุณภาพการ
จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำป พ.ศ.2566  เปนการรายงานเพ่ือให
สภาเทศบาลรับทราบ  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท านใดจะสอบถามหรือ ไม   เชิญครับ                    
ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถาม เปนอันวาท่ีประชุมสภาแหงนี้รับทราบการรายงานผล
การประเมินมาตรฐานข้ันต่ำเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจำป พ.ศ.2566   

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  (กองชาง) 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 3.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  เชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายมนสัน: เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติและผูขารวมประชุม               
นายกเทศมนตรีฯ ทุกทาน ผมนายมนัสน  หมองตะ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน 
 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
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หลักการ  เพ่ือขอใหสภาเทศบาลตำบลบานแปน พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำป 2566 จำนวน 500,000 บาท รายละเอียดดังนี้  
โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจายเปนคาเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 
บริเวณถนนเลียบลำเหมืองแปน-บวกขุด บานมวง หมูท่ี 8 ตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน  ตั้งไว 500,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
หนาท่ี 194)  
โอนไปตั้งเปนรายการใหม   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท             
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณลำเหมือง
แปนเชื่อมลำเหมืองบวกขุด บานมวง หมูท่ี 8 ตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน งบประมาณ 500,000 บาท (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 6 ขอท่ี 1)  
เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลตำบลบานแปน ไดตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ดานเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 
บริเวณถนนเลียบลำเหมืองแปน-บวกขุด บานมวง หมูท่ี 8 ตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน ตั้งไว 500,000 บาท นั้น  เนื่องจากชุมชนบานมวงขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติท่ี
ประชุมประชาคมหมูบาน เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2566 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จาก โครงการ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)  บริเวณถนนเลียบลำเหมืองแปน-บวกขุด บานมวง หมูท่ี 8 
ตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  เปน โครงการสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณ                   
ลำเหมืองแปนเชื่อมลำเหมืองบวกขุด บานมวง หมูท่ี 8 ตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 6 ขอท่ี 1)                        
จึงขอใหเทศบาลตำบลบานแปน พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน            
รายการใหม 
ขอระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27               
การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
ขอพิจารณา  เพ่ือใหการดำเนินการตามโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ
วัตถุประสงคและถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวของ จึงขอไดโปรดนำเสนอตอท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน เพ่ือพิจารณาตอไป 

 
ประธานสภา: ตามท่ีทานนายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2566               

ไปตั้งเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณลำเหมืองแปน
เชื่อมลำเหมืองบวกขุด บานมวง หมู ท่ี  8 ตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
งบประมาณ 500,000 บาท   จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม เชิญครับ 
เชิญสท.ถนอม  ญาณะโรจน 
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สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการนี้เปนโครงการตอเนื่อง
ตามความตองการของประชาชนในหมูบาน 

นายมนสัน: เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติและผูขารวมประชุม               
นายกเทศมนตรีฯ ขอสอบถามทานสมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนท่ี โครงการนี้ทานตองการใหทำตอเนื่องจากเดิม หรือเริ่ม 
 จากระยะฝงบานเสงออกมา  ขอความชัดเจนเพ่ือใหเจาหนาท่ีทำงานไดสะดวก 

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร หากดูจากงบประมาณแลว คงจะทำสำเร็จท้ังดานหัวและ        
ดานทาย  ไมวาจะทำทางไหนมาก็เหมือนกันครับ แตความเปนจริงตองการทำทอลอดเหลี่ยมท้ังสาย
เพ่ือใหถนนกวางข้ึน แตในเม่ือเปนความตองการของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี ตองดำเนินการตามนี้ 

ประธานสภา: ผมขอเสนอแนะ  หากจะขยายหรือตอเติม ควรปรึกษาคณะกรรมการหมูบาน ยกท่ีดินใหเปนท่ี
สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนท่ีเดิมเปนท่ีนา หากเราทำถนนสูงข้ึน และไมมีไหลถนน จะทำใหถนนทรุดตัว 
ขอใหดำเนินขอยกท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ ขางละ 1 เมตร ขอใหกองชางออกสำรวจเพ่ือแกไขปญหา
อยางยั่งยืน ขอใหกองชางชี้แจงสามารถนำภาพถายทางอากาศนำเสนอในท่ีประชุมไดหรือไม เพ่ือจะ
ไดเห็นพ้ืนท่ีของเทศบาลท้ัง 9 หมูบาน เชิญผอ.กองชาง 

นายณัฐวิโรจน: เรียนทานประธานสภา  โครงการของบานมวง ในปงบประมาณ 2567  โครงการกอสรางถนน 
ผอ.กองชาง คอนกรีตสายบอเกษตร -ปากกอง ความยาว 156 เมตร บริเวณบวกขุด บานเสง จากทอลอดเหลี่ยม 

114 เมตร งบประมาณ 500,000 และเหลือสวนท่ีชำรุดอีก 100 กวาเมตร ถึงจะสมบูรณบรรจบ
กับถนนท่ีสมบูรณไมชำรุด 

ประธานสภา: ขอใหสมาชิกสภาในพ้ืนท่ี ประสานเอกชนในการอุทิศท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ เพ่ือจะไดไมมีปญหา           
ในการกอสราง การทำถนนตองมีไหลทาง ขอใหทานสท.ถนอม ชวยประสานงานในสวนนี้ 

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา การทำไหลทางเปนปญหาเรื้อรังมานาน ในอดีตทำท่ีจัดสรรไดทำคันเหมือง
จากทิศตะวันออกและทำถนน เจาของท่ีดินไดยกท่ีดินใหแลวประมาณ 2 เมตร  หากจะใหยกท่ีดินให
เทศบาล เกรงวาท่ีนาจะเหลือนอย คณะกรรมการวัด สมาชิกสภา เจาอาวาส ไดประสานขออุทิศ
ท่ีดิน แตเจาของท่ีดินยืนกรานไมให แนวทางในการแกไขปญหาตองทำทอลอดเหลี่ยม ทางดาน
ตะวันออก เพ่ือใหถนนกวาง เดินทางสะดวกมากข้ึน เชิญสท.ณรงค เชื้อเย็น 

สท.ณรงค: เรียนทานประธานสภา การสรางทอลอดเหลี่ยมมีปญหาในหลายจุด เชน กรณีบานหนองหนาม ถนน
กวาง 3.50 เมตร เจาของท่ีดินไมอุทิศท่ีดินใหเทศบาล จึงไดสรางสะพานเผื่อไวในอนาคต เพ่ือ                  
รองรองรับทอลอดเหลี่ยม หากขยายถนนข้ึนมา ตองขยายสะพานไวรองรับ 

ประธานสภา: ตามท่ีผมสืบทราบ ท่ีดินมีปญหาเราจึงแกไขโดยการทำทอลอดเหลี่ยม แตในจุดอ่ืนเจาของท่ีดิน               
ไมมีปญหา ทราบวาเจาท่ีดินยินดีอุทิศท่ีใหเทศบาล เพ่ือแกไขปญหาในระยะยาว                    

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา ในสวนการขยายไหลทาง ไดประสานเจาของท่ีนาตลอดเสนทาง และมีทอ             
สงน้ำเพ่ือการเกษตร ซอนอยู 2 เสน หากขยายถนน ตองใหกองชางประมาณการยาย การซอมแซม 
ตองลงสำรวจพ้ืนท่ีอยางละเอียด เนื่องจากตองมีการขนยายทอสงน้ำเพ่ือการเกษตร หากกองชางจะ
ลงพ้ืนท่ีขอใหแจงลวงหนา ยินดีใหความรวมมือครับ 
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ประธานสภา: ทานใดจะสอบถามอีกหรือไม  ไมมีนะครับ ถาไมมีผมขอถามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลทานใด อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2566 ไปตั้งเปนรายการใหม   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท     
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการสรางทอลอดเหลี่ยม บริเวณลำเหมือง
แปนเชื่อมลำเหมืองบวกขุด บานมวง หมูท่ี 8 ตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน งบประมาณ 500,000 บาท  (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570  เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 6 ขอท่ี 1)    ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ  ขอทานเลขานุการสภาเทศบาล  
ชวยนับดวย  มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน  12 เสยีง 

มติท่ีประชุม อนมัุติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม    
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท

คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการสรางทอลอดเหล่ียม บริเวณ                 
ลำเหมืองแปนเช่ือมลำเหมืองบวกขุด บานมวง หมูท่ี 8 ตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน งบประมาณ 500,000 
บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 6 ขอท่ี 1)  

 จำนวน  12  เสียง  ประกอบดวย นายประดิษฐ   เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล /นายคำรณ  
จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค             
เช้ือเย็น/สท.จิรพงค  อุประโจง/สท.จันทรแสง จิตอารี/สท.วสุพล  มูลเทพ/สท.พรพิมล                       
สุใจโรจน/ สท.ถนอม  ญาณะโรจน/สท.พรรณรัตน  อุประโจง/สท.ภาคิน  หลาเมือง /สท.สงัด    
เขียวธง 

 
 3.3  ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำป พ.ศ.2567 

ประธานสภา: ระเบียบวาระท่ี 3.3  เรื่องขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
  งบประมาณ พ.ศ.2567  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนสัน: เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน              
นายกเทศมนตรฯี ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563   

หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ ขอ 23 วรรคสอง  เม่ือผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้ง
งบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจำปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทำเปนราง 

 งบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินไดนำเสนอตอ
สภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม และขอ 24 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณ
รายจายของสภาทองถ่ิน และการพิจารณาอนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูอำนาจอนุมัติให
เปนไปตามท่ีกำหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายนี้ ดังนั้นกระผมจึงขอบรรจุวาระรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2567 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปนเพ่ือพิจารณาตอไป  
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 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ.2567  

บัดนี้เวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตำบลบานแปน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป รายจายประจำปตอสภาเทศบาลตำบลบานแปน ฉะนัน้ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารจึงขอ 
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังตอไป 

 1.สถานะการคลัง   
 1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  46,256,291.05 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 98,637,830.67 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,419,598.69 บาท 
 1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบกิจาย 0 โครงการ 0.00 บาท 
 1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 1.2 เงินกูคงคาง 3,302,952.13 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2564  
 2.1 รายรับจริง จำนวน 67,480,924.46 บาท  ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร     จำนวน    1,582,439.13 บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  จำนวน       837,683.30 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสนิ    จำนวน        320,847.37 บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จำนวน                   0.00 บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จำนวน            51,290.45 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน    จำนวน                500.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน      32,325,218.21 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จำนวน      32,362,946.00 บาท 
 2.2  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน              335,018.12 บาท 
 2.3  รายจายจริง จำนวน 63,904,049.02 บาท 
 งบกลาง       จำนวน       21,397,642.76 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน       21,943,477.15 บาท 
 งบดำเนินการ     จำนวน       15,522,607.07 บาท 
 งบลงทุน      จำนวน          2,659,157.35 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     จำนวน          2,381,164.69 บาท 
 งบรายจายอ่ืน     จำนวน                        0.00 บาท 
  2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 335,081.12 บาท 
 2.5 รายจายท่ีจายจากเงินสะสม  จำนวน   0.00  บาท 
 2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  0.00 บาท 
 2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู  จำนวน 0.00 บาท 
 คำแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567  
 รายไดจัดเก็บเอง  รายรับจริงป 2565   ประมาณการป 2566  ประมาณการป 2567 
 หมวดภาษีอากร   1,582,439.13        1,596,000.00           1,596,000.00 
 หมวดคาธรรม,เนียมคาปรับฯ    837,683.30            900,200.00              907,100.00 
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 หมวดรายไดจากทรัพยสิน    302,487.37            462,000.00              328,000.00 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค                0.00                  100.00                         0.00 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด            51,290.45             80,100.00                 35,700.00 
 หมวดรายไดจากทุน                   500.00               1,000.00                    1,000.00 
 รวมรายไดจัดเก็บเอง       2,792,760.25      3,039,400.00           2,867,800.00 
 รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 หมวดภาษีจัดสรร          32,325,218.21        30,922,000.00       32,740,000.00 
 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 หมวดเงินอุดหนุน   32,362,946.00       36,038,600.00       34,392,200.00 
 รวม              67,480,924.46      70,000,000.00      70,000,000.00 

 รายจาย               รายจายจรงิป 2565      ประมาณการป 2566         ประมาณการป 2567 
 งบกลาง                  21,397,642.76         23,529,456.00          23,383,308.00 
 งบบุคลากร             21,943,477.15         26,957,818.00           26,259,092.00 
 งบดำเนินการ          15,522,607.07          13,337,376.00           14,581,310.00 
 งบลงทุน         2,659,157.35            4,285,600.00             3,838,290.00 
 งบเงินอุดหนุน           2,381,164.69            1,889,750.00             1,938,000.00    
 รวมจายจากงบประมาณ  63,904,049.02       70,000,000.00          70,000,000.00 

 บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ดานบริหารท่ัวไป 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป    18,516,9350.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     1,358,760.00 
 ดานบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา                9,220,322.00 
 แผนงานสาธารณสุข       3,435,260.00 
 แผนงานสังคมสงเคราะห       2,050,840.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน                            3,381,360.00 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน          20,000.00 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ            635,000.00 

ดานการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      7,943,800.00 
 แผนงานการเกษตร            55,000.00 
 ดานการดำเนินงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง      23,383,308.00 
 งบประมาณรายจายท้ังสิ้น     70,000,000.00 

ดังนั้น จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ.2567 รายละเอียดตามเอกสาร 
ท่ีไดแจกใหสมาชิกสภาทุกทาน เพ่ือใหสภาเทศบาลโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภา: ทานนายกเทศมนตร ีไดแถลงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567                
เปนท่ีเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม เชิญครับ เชิญสท.พรพิมล สุใจโรจน 
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สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภา  ทานนายกเทศมนตรี   ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ   และผูเขารวม 
 ประชุมทุกทาน  ดิฉันนางสาวพรพิมล  สใุจโรจน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน  ขอสอบถาม 
 สถานะการเงิน ณ ปจจุบัน เปนอยางไร เงินงบประมาณเขาตามท่ีไดประมาณการไวหรือไม โครงการ 
 พ้ืนท่ีของหมูบาน ในปงบประมาณ 2566 ไดดำเนินการไปแลวก่ีโครงการ เหลือท่ียังไมไดดำเนินการ 
 ก่ีโครงการและการจางเหมาบริการ ตองขออภัยคณะผูบริหารท่ีไดตั้งคำถามซ้ำทุกๆ ป เก่ียวกับเรื่องนี้ 
 ถึงแมจะเปนอำนาจหนาท่ีของผูบริหาร แตสมาชิกสภาตองมีการตรวจสอบ สอบถาม  เพราะการจาง 
 พนักงานเขามาแตละคน มีผลกระทบตอเงินงบประมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเงินงบประมาณมาจากภาษี 
 ของประชาชนท้ังสิ้นและในปนี้คณะผูบริหารไดจางเหมาบริการไวแค 3 เดือน ซ่ึงในความเปนจริงนั้น 
 ทานตองตั้งเปนป  และการตั้งแบบนี ้ทำใหพนักงานเสียขวัญ และกำลังใจในการทำงาน  ไมทราบวา 

 คณะผูบริหารตั้งไวแค 3 เดือน เพราะเหตุใด มีแตกองสาธารณสุขท่ีตั้งไว 6 เดือน และในการตั้ง
เงินเดือนครั้งนี้จะเกินรอยละ 40 ของงบประมาณท่ีจำกัดไวหรือไม  และตอนนี้เทศบาลมีเงินประจำ
ตำแหนงท่ีวาง คือ ปลัดเทศบาล 1 ตำแหนง เงินเดือนประมาณ 50,000 บาท  หัวหนาฝายชาง            
1 ตำแหนง เงินเดือน 30,000 บาท  พนักงานแบบแผน 1 ตำแหนง เงินเดือน 30,000 บาท           
ผอ.กองการศึกษา 1 ตำแหนง เงินเดือน 40,000 บาท หวัหนาฝายการศึกษา 1 ตำแหนง เงินเดือน 
30,000 บาท   ซ่ึงเงินท้ังหมดนี้ท้ังปประมาณ 2 ลานกวาบาท เปนเงินท่ีคณะผูบริหารมีอำนาจใน
การบริหารจัดการใชประโยชนสูงสุดตอชาวบานผูเสียภาษี ในการโอนเงินตั้วนี้ไปใช ขอใหทานใชให
เกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากเปนเงินภาษีของประชาชนคะ 

ประธานสภา: เชิญทานนายกเทศมนตร ีตอบขอซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมขอมอบหมายให ทานปลัดเทศบาล ผูท่ีเปนเจาหนาท่ีงบประมาณ              
นายกเทศมนตรีฯ   โดยตรง เปนผูตอบขอซักถาม 

นางพิมพนารา: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางพิมพนารา ภูวดลรุงเรือง รองปลัดเทศบาล  
รก.ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล สำหรับการตั้งงบประมาณของเทศบาลตำบลบานแปน หมวดการ

จางเหมาบริการ พนักงานจางเหมาทีละ 3 เดือน  การจางเหมาอาศัยระเบียบพัสดุในการจาง ซ่ึงไม
จำเปนตองจางท้ังป เนื่องจากไมไดรับเงินเดือนเหมือนพนักงานจางตามภารกิจ หรือพนักงานจาง
ท่ัวไป คาจางเหมาบริการ จายตามงวดงานละ 3 เดือน การตั้งงบประมาณ ป 2567  ตั้งงวดงาน
แรกไวท่ี 3 เดือน สำหรับงวดงานตอไป หากมีความจำเปนตองจางเหมาบริการทำงานตอ ตองโอน
เงินงบประมาณจากคาใชจายท่ีเหลือท่ีไมมีความจำเปนตองใช มาจายคาจางเหมาบริการตอไป  การ
จางเหมาบริการใชระเบียบงานพัสดุ สวนการจางเหมาตามภารกิจและจางเหมาท่ัวไป ใชระเบียบการ
บริหารงานบุคคล จึงไมกระทบตอรอยละ 40 ของงานบริหารบุคคล ดังนั้นขอนำเรียนวาการ            
จางเหมาบริการไมจำเปนตองจางเหมาท้ัง 12 เดือนคะ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน 

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภา ขอสอบถามหากจะรายงานปริมาณงานการจางเหมาบริการใหสตง.ทราบ              
จะรายงานอยางไร ขอทราบรายละเอียดในสวนนี ้

นางพิมพนารา: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล การจางเหมาบริการในแตละตำแหนง จะมีการ 
รก.ปลัดเทศบาล กำหนดคาปริมาณงาน เนื่องจากจางมาเปนผูชวยเจาหนาท่ี เชน ชวยงานธุรการ ตองมีการกำหนด 

คางาน เนื่องจากงานลนมือเจาหนาท่ีประจำ จำเปนตองจางเหมาบริการ ซ่ึงจะกำหนดไวใน TOR  
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 กำหนดปริมาณงาน จางเหมาเปนเดือน ตามงวดงาน หรือพิจารณาเปนรอบๆ ตามงวดงาน สำหรับ
สถานะทางการคลังท่ีทานสมาชิกสภาไดสอบถาม มอบใหผูอำนวยกองคลังเปนผูชี้แจงใหทราบคะ 

ประธานสภา: ผมขอเพ่ิมเติม แตละกองมีพนักงานจางเหมา งานท่ีทานจางมาแตละคนและปกติมีขาราชการประจำ
ทำงานอยูแลว และงานลนมือ จึงตองจางพนักงานจางเหมามาชวยทำงานในชวงใกลสิ้นปงบประมาณ 
งานเยอะลนมือ ในสวนนี้ผมเขาใจ แตในสวนท่ีงานไมเยอะ ทานไมตองจางก็ไดใชไหม  แตปท่ีผานมา
ทานก็จางพนักงานจางเหมาท้ังป โดยการโอนเงิน ตรงนี้ทำใหเกิดปญหาเงินงบประมาณท่ีควรจะนำ
ใช พัฒนาในดานตางๆ ตามท่ีประชาชนตองการ ปญหาไม ไดการแกไขจนสิ้นสุดโครงการ              
หลายๆ หมูบาน ตองกลบัมาแกไขใหม สิน้เปลืองงบประมาณ การบริหารงานบุคคลเปนอำนาจหนาท่ี
ของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลมีหนาท่ีตรวจสอบ ประชาชนสอบถาม เหตุใดพนักงานจางของ
เทศบาลมีมาก ท้ังท่ีปริมาณงานไมมากเทาท่ีควร เชญิสท.พรพิมล สใุจโรจน 

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภา ขอสอบถามสถานะทางเงินของเทศบาล และโครงการในปงบประมาณ 
2566 ท่ีไดดำเนินการไปแลว และยังไมไดดำเนินการ 

ประธานสภา: เชิญผูอำนวยการกองคลัง ไดตอบขอซักถาม 

นางรัตนติยา: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน สถานะทาง  
ผอ.กองคลัง การคลั ง ณ  วัน ท่ี  15  สิ งหาคม 2566   รายรับ  59 ,259 ,070 .38  บาท   รายจ าย

54,5734,189.08 บาท  โครงการท่ีอยูระหวางและไมไดดำเนินการตามเทศบัญญัติฯ  ป 2566 
ดังนี้ 

 1.โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก ซอยกลางบาน บานบอโจง ม.1  งบประมาณ 500,000 บาท             
ยังไมไดดำเนินการ 

 2.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาลตำบลบานแปน 14 ทายซอย บานแปน ม.6 อยูระหวาง
ดำเนินการ หจก.ศรัณยวัชรธุรกิจ  งบประมาณ 86,500 บาท 

 3.โครงการกอสรางรางระบายน้ำคสล. บริเวณหนาบานนางวาสนา ยังไมไดดำเนินการ 
 4.โครงการปรับปรุงระบบน้ำดื่มชุมชน  ม.6 บานแปน งบประมาณ 109,000 บาท ยังไมได

ดำเนินการ 
 5.โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมบานมวง งบประมาณ 500,000 บาท เขาสภาเทศบาลในวันนี้ 

ประธานสภา: ขอใหผูอำนวยการกองคลัง ไดชี้แจงรายละเอียดในงบกลาง เงินเหลือจายจากเบี้ยผูพิการ ผูสูงอายุ 
ฯลฯ ท่ีจะนำมาจายตอไป 

นางรัตนติยา: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ขอเวลาคำนวนตัวเลขคะ  
ผอ.กองคลัง 

ประธานสภา: เชิญสท.สงัด  เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนาย
สงัด  เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามในสวนของสำนักปลัด ปงบประมาณท่ีผานมาใชเงิน
เหลือจายซ้ือรถเพ่ือใชในราชการสงเอกสาร และติดตอราชการในหนวยงานตางๆ  แตปจจุบันยังเห็น
ใชรถสีขาวคันเดิมในการสงหนังสือ แตรถคันใหมใหผูบริหารใชเหมือนเปนรถประจำตำแหนง ในสวน
นี้ผิดหรือไม เสียคาน้ำมันในการเดินทางไกลหรือไม และทานปลัดเทศบาล โอนยายไปนานแลว             
เหตุใดเทศบาลไมรับปลัดเทศบาลทานใหม  และอีกไมนานรองปลัดเทศบาลจะเกษียณอายุราชการ  
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 ประชาชนสอบถามท่ีอ่ืนมีปลัดเทศบาล แตเหตุใดเทศบาลตำบลบานแปน ไมมีปลัดเทศบาล และ
เรื่องเสื้อของสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  เหตุใดเทศบาลทำไมเหมือนท่ีอ่ืน เสื้อตองมีชื่อ           
นายกหมอง ติดเสื้อ และเม่ืออาทิตยท่ีผานมาเทศบาลจัดงาน และผมใสเสื้ออีกแบบมา เนื่องจากไมมี
เสื้อเหมือนคนอ่ืน และมีผูติดตามผูวาราชการฯ มาเปดงาน และไดถามผมวา ทานดำรงตำแหนงอะไร
ในเทศบาล ผมจึงไดตอบไปวา เปนสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดจึงไดยอนถามวา เหตุใดสมาชิกสภา
เทศบาลจึงใสเสือ้ไมเหมือนกัน ผมจึงตอบวาผมไมทราบ ผูบริหารไมไดซ้ือใหใส ผมไปรวมงานประชุม
ท่ีใด ประชาชนถามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปนเหมือนกัน เหตุใจจึงใสเสื้อไมเหมือนกัน           
ผมขอสอบถามการซ้ือเสื้อ 

สท.ณรงค: ทานประธาน ผมขอประทวง ขณะนี้เราอยูระหวางอภิปรายเรื่องงบประมาณในรางเทศบัญญัติฯ            
ทานสมาชิกสภา พูดนอกเรื่อง 

ประธานสภา: ทานสมาชิกสภา ไมไดพูดนอกเรื่อง เปนการพูดเรื่องการใชรถ การซ้ือเสื้อ 

สท.วสุพล: ทานประธาน ผมขอใหทานสมาชิกสภา พูดเปนเรื่องๆ ไป เรื่องท่ีทานพูดขอใหไปพูดในวาระอ่ืน ๆ     

ประธานสภา: ทานตองฟงใหจบกอน ทุกเรื่องลวนเก่ียวกับงบประมาณ นี่คือเสียงสะทอนจากประชาชน ทานตอง
รับฟง เพ่ือนำมาแกไขในสภาเทศบาลแหงนี้ เชิญสท.สงัด เขียวธง  

สท.สงัด: เรียนทานประธานสภา มีพนักงานเทศบาลใสเสื้อติดคำวา ทีมงานนายกมนัสน พนักงานเทศบาล             
รับเงินเดือนภาษีประชาชน ไมนาใสเสื้อแบบนี้ ผิดกฎหมายหรือไม เสื้อพนักงานท่ีใสทุกวันนี้ นำเงิน
สวนใดมาซ้ือ เงินสวนตัวหรือเงินเทศบาล 

ประธานสภา: สิ่งท่ีทานสท.สงัด ถาม เปนภาพลักษณของเทศบาล ประชาชนเปนหวงในสวนนี้ ผมแยกประเด็นท่ี
ทานสท.สงัด ถามไดดังนี้ 1.การใชรถ 2.ปลัดเทศบาล 3.ภาพลักษณของพนักงานเรื่องการแตงกาย 
เชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจง 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอตอบขอซักถามท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาล 
นายกเทศมนตรฯี ตามรางเทศบัญญัติฯ เทานั้นนะครับ  เรื่อง 1.ปลัดเทศบาล เราไดทำเรื่องแจงไปยังกทจ.ลำพูน เปนท่ี

เรียบรอยแลว แตยังไมมีปลัดมาดำรงตำแหนง 2.เรื่องรถประจำตำแหนง ผมปฏิบัติราชการ ตรวจ
ถนนหนทางในเขตเทศบาลตำบลบานแปน โดยใชรถสี่ประตู รถตู ผมไมสามารถใชรถพวงในการ
ตรวจงานได ผมใชรถเทศบาลเพ่ือปฏิบัติราชการ เปนหนาเปนตาใหเทศบาล สวนเรื่องเสื้อ ผมไม
จำเปนตองตอบเนื่องจากไมอยูในญัตติ  

ประธานสภา: เชิญสท.สงัด เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนทานประธานสภา เรื่องเสื้อผมถามวา ใชเงินงบประมาณสวนตัวหรืองบประมาณเทศบาล 
ประชาชนสอบถามมา ผมจึงตองมาถามในสภาแหงนี้ ไมทราบวาผิดหรือไม หากผิดตองขอโทษ 

ประธานสภา: สำหรับเรื่องการใชรถขอใหสำนักปลัดเปนผูตอบขอซักถาม หลายๆ แหงมีปญหาในการใชรถ ใชรถไป
งานศพ  งานแตงงาน ข้ึนบานใหม และใชพนักงานท่ีรับเงินเดือนจากราชการ ไปถายรูปสวนตัวเวลา
ราชการ เชิญหัวหนาสำนักปลัดชี้แจง 
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นายเอรวัตร: เรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายเอรวัตร  ลังกาพินธุ  หัวหนาสำนักปลัด             
หน.สำนักปลัด การใชรถยนตสวนกลาง ท่ีใชเงินเหลือจายในป 2565 จัดซ้ือ เพ่ือไวใชในกิจการของเทศบาล ไมใช

รถประจำตำแหนงของผูบริหาร กรณีรถประจำตำแหนงตองมีคุณสมบัติอีกรูปแบบหนึ่ง และรถ
ประจำตำแหนงไมสามารถเบิกคาน้ำมันจากเทศบาลได กรณีนี้ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล สามารถใชรถคันนี้ไดตามระเบียบของราชการ ไมไดใชเฉพาะสงหนังสืออยางเดียว  

ประธานสภา: การใชรถมีกฎระเบยีบควบคุม กองชางก็ตองการรถใหม สภาเทศบาลอนุมัติใหใชเงินเหลือจายในการ
ซ้ือรถเม่ือปท่ีผานมา เนื่องจากเห็นความสำคัญการใชรถติดตอราชการ สท.สงัด จะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม  

สท.สงัด: เรียนทานประธานสภา ผมขอสอบถามเรื่องรถตอ ผูบริหารของเทศบาล มีพนักงานขับรถก่ีคน 

ประธานสภา: เชิญทานนายกฯ ชี้แจง คนขับรถประจำตำแหนงทาน มีก่ีคน ท่ีใชงานเปนประจำ 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอมอบหมายใหหัวหนาสำนักปลัด ตอบขอซักถาม 
นายกเทศมนตรฯี  

นายเอรวัตร: เรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกสภาเทศบาล กรณีการกำหนดตำแหนงพนักงานขับรถเทศบาล 
หน.สำนักปลัด สังกัดสำนักปลัด มีหนาท่ีรับผิดชอบ ขับรถ ซอมแซม ดูแลรักษาตามการใชงาน รวมถึงรถกูชีพ กูภัย 

รถดับเพลิง กรณีท านนายกฯ จะใชรถ สามารถใชคนขับรถคันใดก็ได  ซ่ึงพนักงานขับรถ                    
หากไมวางหรือติดภารกิจอ่ืนใด สามารถใหพนักงานขับรถทานอ่ืนมาขับได 

ประธานสภา: ขอใหชี้แจงปริมาณงานของพนักงานจางเหมาทุกทาน ทุกกอง ใหทำเปนเอกสารชี้แจง เพ่ือไมให
เสียเวลาในสวนนี้  เพ่ือสามารถตอบประชาชน หรือสตง.ได  ปกติสตง.ใหตั้ งการจางเปนป                   
เชิญสท.คำรณ  จายโจง 

สท.คำรณ: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร ผมนายคำรณ จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล 
ขอสอบถามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 2567 หนา 239 โครงการเสริมผิว                 
แอสฟลทติก (Overlay) รหัสทางหลวงทองถ่ิน ลพ.ถ. 15-023 ซอย 13 กลางบาน บานบอโจง            
ม.1  เหตุใดโครงการนี้ตรงกับโครงการในป 2566 ตัวเลขเหมือนกัน และโครงการนี้เคยผานสภา
เทศบาลพิจารณา เม่ือการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2566 ทานดู
รายละเอียด ไมวาจะเปนระยะทาง งบประมาณตรงกัน 

ประธานสภา: โครงการนี้เปลี่ยนแปลงจากระบบประปาบานบอโจง มาเปนถนนซอยกลางบาน และรอการจัดซ้ือ 
จัดจางตามท่ีผูอำนวยการกองคลังแจง แตกลับนำมาตั้งในรางเทศบัญญัติ ปงบประมาณ 2567               
อีก มันผิดระเบียบเนื่องจากเปนโครงการท่ีซ้ำซอน เหตุใดทานจึงตั้งซ้ำ เชิญทานนายกฯ ตอบขอ
ซักถาม 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแตสายแยกบานขวางหัวมุม บานอาจารยนิกร เชื่อมตอ 
นายกเทศมนตรฯี ทางหลวงชนบท ระยะทางประมาณ 339 ตารางเมตร  ใชงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

500,000 บาท  เปนการประมาณการตลอดระยะทาง แตไมสิ้นสุด แยกเปน 3 ระยะ และเราไดทำ
ระยะท่ี 2 เรียบรอยแลว ท่ีจะทำตอไปเปนระยะท่ี 1 
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ประธานสภา: การทำรางเทศบัญญัติฯ ทานตองดูใหชัดเจน ในสวนนี้แบบแปลนซ้ำ เปนแบบแปลนท่ีสภาอนุมัติไป
แลว เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2566  ทานสามารถตรวจสอบไดแบบแปลนท่ีสงมาในวันนี้เหมือนเดิม 
ทุกอยาง รวมถึงสถานท่ี หมายความวาการตั้งงบประมาณซ้ำซอนท้ัง 2 ป จะมีปญหาเก่ียวกับราง
งบประมาณหรือไม ขอใหผูท่ีเก่ียวของชี้แจง 

นายมนัสน: เรียนประธานสภา ผมขอมอบหมายผูอำนวยการชาง ชี้แจงเพ่ือความม่ันใจ 
นายกเทศมนตรฯี  

ประธานสภา: ประเด็นปญหาไมไดอยูท่ีทานจะทำชวงไหน แตแบบแปลนซ้ำเดิม เหมือนท่ีสภาเทศบาลไดพิจารณา
อนุมัติไปแลวเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2566 

นายณัฐวิโรจน: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา เม่ือประมาณหนี่งเดือนท่ีผานมาไดมีการประชาคมหมูบาน 
ผอ.กองชาง เรื่องปญหาความตองการ คือน้ำไมพอใช น้ำประปาไหลนอย จึงไดเสนอขอปรับปรุงระบบประปา

หมูบานท่ีมีอยูสวนหนึ่งแลวกลางหมูบานซอย 3 เพ่ือใหเทศบาลพิจารณาแกไข คณะผูบริหารจะได
พิจารณาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน และไดนำเขาแผนพัฒนาทองถ่ินเม่ือชวงท่ีผานมา อยูระหวาง
ดำเนินการโดยการพิจารณายายเงินงบประมาณจากโครงการเสริมผิวแอสฟลทติก (Overlay)                
ซอย 13 กลางบาน บานบอโจง มาแกไขปญหาใหประชาชนตามท่ีไดรองขอ ดังนั้นเม่ือยาย
งบประมาณไปทำโครงการระบบประปาหมูบาน จึงตองนำโครงการเสริมผิวแอสฟลทติก (Overlay)                
ซอย 13 กลางบาน บานบอโจง  มาไวในเทศบัญญัติฯ ป 2567  ขอชี้แจงใหสภารับทราบ 

ประธานสภา: ผมเขาใจท่ีทานจะโยกยายโครงการเสริมผิวแอสฟลทติก (Overlay) ซอย 13 กลางบาน บานบอโจง  
เปนโครงการปรับปรุงประบบประปาหมูบานบอโจง แตปจจุบันเรายังไมไดมีการเปลี่ยนแปลง และ
เรามาต้ังโครงการในเทศบัญญัติฯ ป 2567  ซ้ำ  ทานตั้งโครงการซ้ำซอนไดอยางไร ในเม่ือมี
กฎระเบียบท่ีชัดเจน การตั้งโครงการซ้ำตองคืนเงิน เชิญผูเก่ียวของชี้แจง 

นายไกรยศ: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายไกรยศ  
ผอ.ยุทธศาสตรฯ คำมูล ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรฯ โครงการของหมูบานบอโจง มีการเปลี่ยนแปลงหลายรอบ              

ครั้งแรกทำระบบประปาหมูบาน แตมีปญหาในการดำเนินการจึงไดเปลี่ยนแปลงเปนถนน และ
ทายท่ีสุด จากการประชาคมหมูบานมีความเดือดรอนเรื่องน้ำ จึงไดกลับมาทำระบบประปา ขณะนี้
กองชางไดกำหนดจะปรับปรุงระบบประปาบานบอโจง ในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน การตั้ง
งบประมาณท่ีซ้ำซอน เปนอำนาจผูบริหารและสมาชิกสภา เนื่องจากเรามีแผนรองรับ และถนน              
สายกลางบาน เปนโครงการอันดับท่ี 1 จากการประชาคมหมูบาน ระเบียบไมไดหามใหตั้งโครงการ
ซ้ำซอน สามารถโยกยายเปนโครงการอ่ืนได 

ประธานสภา: ผมเขาใจในสวนนี้ ตามกระบวนการทำงานตองมีการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงกอน แตทานมาตั้งซ้ำ
ในเทศบัญญัติฯ ป 2567 ถือวาผิดระเบียบ ทานมาบรรจุในรางฯ ไปแลว ทานจะแกไขรางฯ อยางไร  

นายมนสัน: เรียนประธานสภา ผอ.ไกรยศ ไดแจงแลววาไมผิดระเบียบ แตประธานสภาแยงวาผิดระเบียบ ขอให 
นายกเทศมนตรฯี ปลัดเทศบาลเปนผูตอบขอซักถามและเปนผูตัดสิน  หากทานไมเชื่อขาราชประจำ ท้ังผูอำนวยการ

กองยุทธศาสตรฯ ท้ังปลัดเทศบาล  ทานจะใชบรรทัดฐานใดมาตอบประชาชน ทานถือวาทานเปน
ประธานสภา เปนสมาชิกสภามาแลว 3 - 4 สมัย ทานถือวาทานรูกฎหมาย ทานไมยืดถือขาราชการ
ประจำหรืออยางไร ขาราชการประจำคงไมเอาตำแหนงหนาท่ีการงาน มาทำในเรื่องท่ีผิดกฎหมาย 
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ประธานสภา: ผมวาเรื่องนี้มีทางออก การแปรญัตติสามารถทำได  โครงการในป 2566 มีอยูแลว ทานก็ทำไป 
โครงการในป 2567 เปลี่ยนแปลงเปนปรับปรุงระบบประปาได มันมีทางแกไข กระบวนการทาง
แผนมันผิด ทานไมดูรายละเอียด ทานรีบทำเทศบัญญัติฯ  การตั้งงบประมาณซ้ำซอนมันทำไมได                
ตั้งในป 2566 และยังมาตั้งซ้ำในป 2567 ผมพูดในสวนนี้ วิธีการผิด กระบวนการผิด ผมไมได
วอวดเกง ผมก็ศึกษากฎระเบียบตางๆ อิงระบบระเบียบ ผมมานัง่ตรงนี้เปนแคหัวโขน อำนาจหากอยู
ในมือคนดีก็ดี แตหากอยูในมือคนท่ีคิดไมดี จะทำใหองคกรเสียหาย เชิญรองพิมพนารา 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา คำนิยามท่ีทานพูด เปนคำบอกกลาว เปนคำเลา เปนความคิดของทาน คำพูดสวย 
นายกเทศมนตรฯี หรูท่ีทานพูด ทานตองดูตัวของทานเอง ทานไดปฏิบัติตามท่ีทานกลาวหรือไม 

นางพิมพนารา: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการเสริมผิว 
รก.ปลัดเทศบาล แอสฟลทติก (Overlay)  บานบอโจง เดิมตั้งไวในเทศบัญญัติฯ ป 2566 ประเด็นท่ีทานประธานสภา

สอบถาม เราสามารถนำมาต้ังในป 2567 ไดหรือไม ผิดระเบียบหรือไม สามารถตั้งได เนื่องจากเรา
ตั้งไวในป 2566 จริง แตยังไมไดดำเนินการ แตกรณีท่ีโครงการนี้ดำเนินการในป 2566 ไปแลว 
และนำมาตั้งไวในป 2567 อีก แบบนี้ถือวาผิดระเบียบ  แตโครงการนี้ขณะนี้มีแผนดำเนินงาน
รองรับ อยูในข้ันตอนวิศวกรเซ็นออกแบบระบบประปา ขอนำเรียนทานประธานสภา  เราสามารถตั้ง
แบบนี้ได ไมผิดระเบียบ 

ประธานสภา: ผมขอเสนอ ในเม่ือทานยังไมไดดำเนินการ และบานบอโจงมีปญหา เหตุใดทานจึงไมดำเนินการในปนี้ 
หากมีงบเหลือจายสามารถดำเนินการ แตในสวนนี้มีปญหาดานเอกสาร ทานรีบทำรางเทศบัญญัติฯ 
ทานไมดูรายละเอียด นายอำเภอเมืองคนปจจุบัน ไมไดชื่อนายโยธิน ทานยายไปแลว แตใน                     
รางเทศบัญญัติฯ ยังเปนชื่อนี้อยู ขอใหทานตรวจสอบดู รางเทศบัญญัติฯ จะสมบูรณไดอยางไร                  
ในเม่ือชื่อคนเซ็นยังผิด เรามีระยะเวลาแปรญัตติ 3 วัน สวนใดท่ีผิดเราก็ดำเนินการแปรญัตติ เพ่ือ
หาทางออกรวมกัน เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน 

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา  โครงการตางๆ กอนท่ีจะเขาสูรางเทศบัญญัติฯ ผานความตองการของ
ประชาชน ของหมูบาน สิ่งใดท่ีผิดพลาดสามารถแกไขได ซ่ึงทางเจาหนาท่ีแจงแลววาไมผิด สามารถ
ทำได ทานควรรับฟง ไมใชเอาตัวเองเปนศูนยกลางจักรวาล ควรยึดถือผลประโยชนของพ่ีนอง
ประชาชนเปนหลัก ควรหาทางออกรวมกัน บานบอโจงผมสัมผัสมาตั้งแตเปนสุขาภิบาล การวางทอ
ประปา ผมไดเปนผูขุดตั้งแตหนาวัดบอโจง เปนความตองการของพ่ีนองประชาชน เราควรหา
ทางออกรวมกัน หากดึงดันแบบนีป้ระชาชนจะเดือดรอน ขอฝากไวดวย 

ประธานสภา: ขอใหบนัทึกไวดวยการทำแบบนี้ ผิดหรือไมผิดระเบียบอยางไร ปญหาของประชาชนบานบอโจง สภา
เทศบาลตองแกไขให ผมเสนอแนะแนวทางใหแปรญัตติ ตองพูดคุยกอนท่ีจะรับรางเทศบัญญัติฯ   
ทานตอบไดหรือไมวาผิดหรือไมผิด โครงการท่ีวางไวก็ทำตามเดิม โครงการใหมท่ีทานวางแผนไว              
แตตอนนี้ยังไมไดทำ ระบบประปาสามารถนำเงินเหลือจายมาทำได เราควรทำใหถูกตอง การจะรับ             
รางเทศบัญญัติฯ หรือไม อยูท่ีมติของสภาเทศบาล ไมไดอยูตัวท่ีผมเพียงคนเดียว เชิญรองพิมพนารา 

นางพิมพนารา: เรียนทานประธานสภา ขอชี้แจงเรื่องระบบประปาบานบอโจง อยูในกระบวนการจางเหมาออกแบบ 
รก.ปลัดเทศบาล เนื่องจากระบบประปาบานบอโจง เปนประปาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเราจะใชฐานเดิม      

จึงตองจางเอกชนในการออกแบบและเซ็นรับรองเพ่ือความปลอดภัย หากเสร็จเรียบรอยจะนำเขาสู
สภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการภายในเดือนสิงหาคม 2566 และนำโครงการ
กอสรางถนน มาไวในรางเทศบัญญัติฯ ป 2567 
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ประธานสภา: ผมเขาใจในกระบวนการตรงนั้น จึงตองหาทางออกรวมกัน มีวิธีการแกไขปญหาในสวนท่ีซ้ำซอน หาก
มาเถียงกันแบบนี้จะไมจบ เดี๋ยวผมจะใหสมาชิกสภาทานอ่ืนอภิปรายในสวนอ่ืน และพักการประชุม 
15 นาที เพ่ือหาออกในสวนนี้  ขอพักการประชุมครับ 

 ************************* พักการประชุม 15 นาที ******************************** 

ประธานสภา: ในระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป            
พ.ศ.2567 สมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกไม เชิญสท.คำรณ จายโจง 

สท.คำรณ: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน รวมถึงคณะผูบริการ ขาราชการ ท่ีชวยกันหาทางออกใหกับบานบอโจง 
แมตอนนี้จะยังไมไดขอสรุป ขอสอบถามในสวนของไฟก่ิงท่ีมีปญหาเกิดข้ึนบอยครั้ง ผมสังเกตวา
อาจจะมีสาเหตุจากขาหลอดไฟ ขอใหนำงบประมาณมาแกไขในสวนนี้ครับ 

ประธานสภา: ในสวนนี้เปนปญหาไฟสองสวางของท้ัง 9 หมูบาน ทานนายกฯ จะมีวิธีแกไขอยางไร เชิญครับ             

นายมนสัน: เรียนประธานสภา ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ มอบหมายใหกองชางตรวจสอบและแกไข 
นายกเทศมนตรฯี  

ประธานสภา: เชิญสท.อุไร สมอุทัย 

นางสาวอุไร: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน              
เลขานุการสภา ดิฉันนางสาวอุไร สมอุทัย สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเรื่องงบประมาณกองสวัสดิการฯ ทานจะ

นำงบประมาณมาสรางงาน สรางรายได ดานคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนอยางไร  หรือมีนโยบาย
อยางไร 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา ขอมอบหมายผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคมตอบขอซักถาม 
นายกเทศมนตรฯี  

นางสาวนภัสสร: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางสาว   
ผอ.สวัสดิการสังคม นภัสสร ยะอนันต ผูอำนวยการกองสวัสดิการฯ โครงการท่ีจะทำในดานสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

ประชาชน รายละเอียดตามโครงการในรางเทศบัญญัติฯ ป 2567 ดำเนินการตามตัวชี้วัด LPA 
สงเสริมอาชีพ การอุดหนุนงบประมาณ เชน การจักสานของบานหนองเตา  การสงเคราะหดาน
สุขภาพผูสูงอายุ ผู พิการ และไดบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีตางๆ เชน พมตจ.ลำพูน ,                  
อบจ.ลำพูน, บานพักเด็ก ลาสุดไดรวมกับเครือขายภาคี มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยการประสานงานของ
ทานประธานสภา และสท.ภาคิน หลาเมือง หลักสูตรเทคโนโลยีการทำบัญชี เอ้ือเฟอบุคลากรโดย
มหาวิทยาลัยธนบุรี นำอาจารยมาสอนในโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแปน ซ่ึงเทศบาลและ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบรุี จะไดทำบันทึกลงนามขอตกลงรวมกันภายในเดือนสิงหาคมนี้คะ 

ประธานสภา: สท.อุไร สมอุทัย จะสอบถามเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 

นางสาวอุไร: เรียนทานประธานสภา ขอสอบถามในประเด็นของกองสาธารณสุขฯ  หากมีโรคอุบัติใหมเกิดข้ึน               
เลขานุการสภา ทานจะมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร และทานตั้งงบประมาณรองรับไวเพียงพอหรือไม 

ประธานสภา: เชิญทานนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถาม            
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นายมนสัน: เรียนประธานสภา ผมขอมอบหมายใหผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ  

นายรังสรรค: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน แผนการ 
ผอ.สาธารณสุขฯ ดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ำ กรณีมีเหตุฉุกเฉินดานสาธารณสุข และการดูแล

สุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ โดยสามารถใชงบกลาง กรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดท่ีเกิดกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และไดตั้งงบกรณีฉุกเฉินการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงสามารถใช
งบประมาณในสวนนี้ไดเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับโรคภัยไขเจ็บ หรือกรณีมี
โรคระบาดในพ้ืนท่ีครับ 

ประธานสภา: สท.อุไร สมอุทัย จะสอบถามเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 

นางสาวอุไร: เรียนทานประธานสภา ขอสอบถามกองยุทธศาสตรฯ เหตุใดจึงมีการปรับเปลี่ยนแผนบอย               
เลขานุการสภา ท้ังท่ีมีแผนรองรับปญหาของประชาชนอยูแลว ทานควรดำเนินการตามลำดับของแผน ทานปรับแผน

ตามความตองการของผูบริหารและแผนท่ีเสนอใหม แตโครงการเดิมยังไมไดแกไข บางครั้งมีเงินเหลือ
จาย ทานก็นำไปแกไขหมูบานเดิม ๆ ท้ังท่ีหมูบานอ่ืนก็ตองการแกไขเชนกัน 

ประธานสภา: เชิญทานนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถาม             

นายมนัสน: เรียนประธานสภา ขอแกไขคำพูดท่ีวา ผูอำนวยการกองยุทธศาสตร แกไขแผนตามความตองการของ 
นายกเทศมนตรฯี ผูบริหาร ไมเปนความจริงนะครับ แกไขตามความตองการของประชาชน ตามความเดือดรอนท่ี

ประชาชนไดประชาคมในหมูบาน และขอมอบหมายใหผูอำนวยการกองยุทธศาสตรฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายไกรยศ: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล การเปลี่ยนแปลงแผนมีหลายปจจัย 1.สถานการณ 
ผอ.ยุทธศาสตรฯ เปลี่ยน การทำประชาคม ชุมชนเปนผูเสนอ คัดเลือก ผานเวทีประชาคม เทศบาลนำปญหามาแกไข

ตามระเบียบ แตการท่ีแจงวาจุดใดตองแกไข เปนปญหาสาธารณะ วัดจากผลประโยชนท่ีประชาชน
ไดรับ การเปลี่ยนแปลงแผนมีข้ันตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เหตุใดโครงการตองเปลี่ยน 
เทศบาลไมอยากเปลี่ยน การประชุมเปลี่ยนแปลงแตละครั้งตองใชงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
โครงการตองเริ่มจากกองท่ีเสนอโครงการ ยื่นขอเปลี่ยนแปลงโดยแนบรายงานการเปลี่ยนจากการ
ประชุมประชาคมของหมูบาน หากเปนรายงานการประชุมเท็จ หมูบานตองผูรับผิดชอบและเสนอ
กองยุทธศาสตรฯ  แกไข  การเปลี่ยนแผน จะสามารถทำไดหากเปนความตองการของประชาชน               
ยกตัวอยาง เชน ความเดือดรอนของประชาชนในครั้งแรกอาจจะเปนดานถนน และปจจุบันเดือดรอน
ดานระบบประปา นำ้ไมพอใช นี่คือสถานการณเปลี่ยน จึงตองเปลี่ยนแผนเพ่ือรองรับและแกไขความ
เดือนรอนท่ีเกิดข้ึนอยางเรงดวนของประชาชน  ผูบริหาร กองชาง พนักงานเทศบาลไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงแผนไดเอง ไมเหมาะสมครับ 

ประธานสภา: การจัดทำแผน ปรับปรุงแผนเปนปญหา แผนบางอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม แกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดตรงจุดหรือไม ขอใหคณะกรรมการติดตามแผนตรวจสอบ ลงพ้ืนท่ีอยาง
จริงจัง สิ่งใดท่ีขาดเหลือนำมาแกไขในสภาเทศบาล ไมควรนำเงินมาแบงเคก ควรแกไขใหตรงกับ
ความตองการ ความเดือดรอนท่ีแทจริง เนื่องจากบริบทแตละหมูบานไมเหมือนกัน ฝากทานผูบริหาร 
สท.อุไร สมอุทัย มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ         

นางสาวอุไร: เรียนทานประธานสภา ขอสอบถามโครงการบานรั้ว-ทุง งบประมาณ 450,000 บาท ทานไมไดตั้ง               
เลขานุการสภา โครงการรองรับไว หากในอนาคตตองการใชเงินตัวนี้มาใชและสภาเทศบาลจะอนุมัติไดอยางไร 
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 เม่ือไมมีแผนรองรับ และทานนำไปฝากไวในหมวดจางเหมาบริการ การนำกลับมาใชจะมีปญหา
หรือไม รวมถึงงบประมาณของบานหนองเตา ขอใหทานนายกฯ ชี้แจง 

ประธานสภา: เชิญทานนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถามโครงการบานรั้วทุง บานหนองเตา บานเสง ท่ีนำไปฝากไว          

นายมนสัน: เรียนประธานสภา ขอตอบขอซักถาม บานรั้งทุง ติดปญหาดานสถานท่ี ทางหมูบานตองการทำ 
นายกเทศมนตรฯี รางระบายน้ำถนนเสนหลักทางหลวงชนบท งบประมาณ 450,000 บาท และกองชางไดสำรวจ

พบวาอยูในพ้ืนท่ีของทางหลวงชนบท และเทศบาลไมไดรับอนุญาตใหดำเนินการ จึงแจงผูใหญบาน
ใหนำปญหาจากประชาคม ในลำดับท่ี 2,3 ข้ึนมาแทน และผูใหญบานขอฝากงบประมาณในสวนนี้ไว 
และจะทำรางระบายน้ำ แตติดปญหาการมอบพ้ืนท่ีของเอกชน ท่ีรางระบายน้ำไหลผาน หากผลเปน
ประการใดจะแจงใหเทศบาลทราบเพ่ือดำเนินการตอไป สำหรับงบประมาณบานหนองเตาเปนเงิน
อุดหนุน หากหมูบานตองการจะทำโครงการใด ทางผูใหญบานหนองเตาจะแจงใหกองยุทธศาสตรฯ 
ทราบ เพ่ือดำเนินการตอไป 

ประธานสภา: ขอสอบถามผอ.ยุทธศาสตรฯ เงินอุดหนุนตองตั้งโครงการไวรองรับหรือไม หากไมมีแผนรองรับ
โครงการตกไป หรือสามารถนำงบประมาณไปใชในหมูบานอ่ืนได          

นายไกรยศ: เรียนทานประธานสภา นี่คือเหตุผลท่ีตองมีการปรับแผน หากไมมีการปรับแผนจะไมสามารถขอรับ 
ผอ.ยุทธศาสตรฯ งบประมาณจากหนวยงานอ่ืนได ท่ีเทศบาลไดขอรับการสนับสนุนหลายโครงการ เชน ถนน ประปา

ขนาดใหญ สวนเรื่องน้ำ เก่ียวของกับระบบ Thai water plan พรบ.น้ำแหงชาติ ท่ีกำหนดใหทำ            
3 - 4 ป เรื่องน้ำตองนำไปบรรจุในแผนน้ำแหงชาติ เปดใหแตละแหงบรรจุแผนเรื่องน้ำ ปละ 1 
เดือน หากเทศบาลใดทำแผน โครงการเร็ว ก็สามารถของบประมาณได การสำรวจแตละหมูบาน 
หากมีโครงการขนาดใหญ กองชางจะสำรวจและกองยุทธศาสตรฯ จะแยกประเภทเปนแผนท่ีตอง
ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานนอก แผนตองมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณปจจุบัน 

ประธานสภา: สรุปวายังไมมีแผนรองรบัใชหรือไมครบั 

นายไกรยศ: เรียนทานประธานสภา ยังไมมีแผนรองรับ รอการประชาคมหมูบานครับ 
ผอ.ยุทธศาสตรฯ  

ประธานสภา: สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน 

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา ขอปรึกษาปญหาดานขยะ ใชงบประมาณในสวนนี้จำนวนมาก จะสามารถ           
ลดขยะ หรือลดงบประมาณในสวนนี้ไดหรือไม เนื่องจากในแตละปใชงบประมาณ 3 ลานกวาบาท 
ซ่ึงงบประมาณสวนนี้สามารถนำมาใชในโครงสรางพ้ืนฐานไดหลายโครงการ เทศบาลสามารถลด
งบประมาณเพ่ือนำไปพัฒนาดานอ่ืนไดหรือไม ขอใหผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ชี้แจงในสวนนี ้

นายรังสรรค: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ปญหาการบริหาร 
ผอ.สาธารณสุขฯ จัดการขยะ มีการจัดเก็บขยะและขนขยะไปกำจัดท่ีจ.เชียงใหม ในปงบประมาณท่ีผานมาใช

งบประมาณจำนวน 2 ลานบาท รวมถุงขยะ ขยะตองอาศัยความรวมมือในชุมชนในการแกไข ท่ีผาน
มาไดดำเนินงานในทุกชุมชน แตขยะก็เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน หมูบาน 
ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน เทศบาลมีการรณรงคคัดแยกขยะ สวนใดสามารถนำมากำจัด รีไซเคิล               
หรือขยะเปยกท่ีมีน้ำหนักมาก ตองใชหลายเวทีในการระดมความคิดเห็น แกไขปญหารวมวัน ขยะมี
มากเพ่ิมข้ึนทุกป 
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ประธานสภา: ในประเด็นปญหาท่ีเปนโครงการซ้ำซอนจะพูดคุยหาทางออกในชวงบาย ขณะนี้เปนเวลาเท่ียงวัน        
ผมจะขอพักรบัประทานอาหาร และเชิญสมาชิกสภาทุกทานเขารวมประชุมตอในเวลา 13.00 น. 

  ผมขอพักการประชุมครับ 

 ********************** พักการประชมุ รับประทานอาหารกลางวัน********************* 

เริ่มประชุมเวลา  13.15 น. 

นางสาวอุไร: ขณะนี้เวลา 13.15 น.เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปนทุกทานเขาหองประชุม เพ่ือจะ 
เลขานุการสภาฯ ไดเริ่มการประชุมสภาเทศบาลในชวงบายตอไป 

ประธานสภา: สำหรับการประชุมในชวงบาย เปนการประชุม ในระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ 
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2567 สมาชิกสภาทานใดจะสอบถามหรือ
อภปิราย อีกไม เชิญสท.สงัด เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนทานประธานสภา ผมขอเทศบาลจัดงบประมาณจัดซ้ือดินลูกรังใหท้ัง 9 หมูบาน เพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน และเปนหนาเปนตาใหกับสมาชิกสภาเทศบาลบางครับ 

ประธานสภา: เชิญสท.พรรณรัตน 

สท.พรรณรัตน: เรียนทานประธานสภา ดิฉันมีเรื่องแจงท่ีประชุมสภาเทศบาล 2 เรื่อง คือ 1.โครงสรางพ้ืนฐานของ
บานเสง งบประมาณ 140,000 บาท ไมทราบวาทานนำงบประมาณในสวนนี้ไปฝากไวท่ีใด                       
2.กิจกรรมเของเทศบาล เชน ประเพณีลอยกระทง งานกีฬา หากงบประมาณของเทศบาล                   
ไมเพียงพอ ควรจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอยางใดอยางหนึ่ง ใหดี ใหยิ่งใหญ   

ประธานสภา: เชิญทานนายกฯ ตอบขอซักถาม 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา ผมขอชี้แจงเรื่องดินลูกรัง นโยบายท่ีเคยไดทำคือ กันเงินหมูบานละ 50,000  
นายกเทศมนตรฯี บาท เก็บไวใหทานสมาชิกสภาใชในกรณีแบบนี้ หากทานสท.สงัด ตองการหาเสียง ขอคะแนนเสียง

โดยนำดินลูกรังไปแกไขปญหาใชชาวบาน สามารถนำเงินในสวนนี้ไปใช ความหมายคือตัวนี้ครับ 
สวนสท.พรรณรัตน สอบถาม เงินงบประมาณของบานเสง เก็บไวในสวนของการจางเหมาบริการ 
และขอใหผอ.กองชาง และปลัดเทศบาล ชี้แจงเพ่ิมเติม สวนงานกีฬาและประเพณีลอยกระทง               
เนนย้ำท่ีประเพณีลอยกระทง เนื่องจากเปนประเพณีหลักของเทศบาลตำบลบานแปนครบั 

นายณัฐวิโรจน: เรียนทานประธานสภา งบประมาณของบานเสง ฝากไวท่ีคาวัสดุกอสรางของกองชาง ทานไมตอง 
ผอ.กองชาง รอนใจ อยูท่ีกองชางครับ 

ประธานสภา: งบประมาณท่ีฝากไวกองชาง หากตองการนำมาใชตองมีแผนรองรับใชหรือไม ฝากกองยุทธศาสตรฯ 
ตองมีแผนรองรับ และมีแบบแปลน ประมาณการจากกองชาง รวมถึงโครงการบานรั้วทุง หากไมมี
แผนรองรับ สภาเทศบาลไมสามารถพิจารณาได งบประมาณการจัดโครงการแขงขันกีฬา งาน              
ลอยกระทง ตองตั้งไวไมเกินรายไดจริง อบจ. ไมเกินรอยละ 10  เทศบาล /อบต. ไมเกินรอยละ 5 
หากเกินกวานี้ตองใหผูวาราชการเปนผูอนุมัติ ขอใหผูอำนวยการกองคลังตอบวาเราสามารถใช
งบประมาณในสวนนี้ไดเทาไหร 
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นางรัตนติยา: เรียนทานประธานสภา การจัดกิจกรรมท่ีเปนสาธารณะ อปท.ไมมีระเบียบหามจัด แตการอุดหนุน 
ผอ.กองคลัง สาธารณะทางดานสาธารณสุขหรือดานการศึกษา จะมีรอยละกำหนดในการใชเงินงบประมาณ           

ขอทานรองปลัดเทศบาล ชวยเสริมในสวนนี้คะ 

นางพิมพนารา: เรียนทานประธานสภา เทศบาลตั้งไวไมเกินรอยละ 5  คะ 
รก.ปลัดเทศบาล 

ประธานสภา: เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน 

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภา แนวเขตบานมวง ประชาชนสรางบานแตไมสามารถขอบานเลขท่ีและ                  
ไมสามารถขอใชไฟฟาได ติดตอไปยังเทศบาลทาเชียงทอง แจงวาไมอยูในสารบบ ไมทราบวาเทศบาล
ตำบลบานแปนมีแนวทางชวยเหลือแกไขปญหาอยางไร ประชาชนหมู 8 บานมวง อยูในเขตเทศบาล
ตำบลบานแปน ใชสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลบานแปนคะ 

ประธานสภา: เชิญทานนายกฯ ตอบขอซักถาม 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา ขอสอบถามสถานท่ีท่ีชัดเจนครับ 
นายกเทศมนตรฯี  

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภา บานเฮียเปยก จำนวน 1 หลัง และบานท่ีกอสรางถมท่ีใหม 1 หลัง แนวเขต
บานมวง   จริงๆ แลวประชาชนตองการมาอยูในเขตเทศบาลตำบลบานแปน เนื่องจากอยูในเขตบาน
มวงเดิม และไดจะใหไปใชหมู 1 บานปาซางนอย ก็ไมใช เพราะสองฝงแมน้ำเปนพ้ืนท่ีหมู 8                 
บานมวง และปายแนวเขตเทศบาลอยูหางออกไปอีก 2 ลำเหมืองคะ     

นายมนสัน: เรียนประธานสภา ขอขอบคุณสำหรับขอมูล ในวันพรุงนี้จะลงพ้ืนรวมกับกองชาง เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี 
นายกเทศมนตรฯี ก้ำก่ึง ตามแนวเขตของกระทรวงมหาดไทย เปนแนวเขตของเทศบาลตำบลทาเชียงทอง แตเจาหนาท่ี

ปดความรับผิดชอบ ผมจะลงพ้ืนท่ีในวันพรุงนี้ พ้ืนท่ีก้ำก่ึงเราจะสามารถดึงใหเขามาเปนประชากร
ของเทศบาลตำบลบานแปนไดหรือไม วันพรุงนี้คงจะมีความชัดเจนครับ 

ประธานสภา: ผมขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภา ปญหาบานบูชาและบานแปน  บานแปน ทำทอ PE แตในแบบ
แปลนเปนทอ PCV คุณภาพไมทนแตก หากขุดวางทอ ทำประปา เกรงจะแตกไดงาย ขอเสนอแนะให
ใชทอ PE ไดหรือไม จะแปรญัตติ หรือเปลี่ยนแปลงในคราวถัดไป เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา ทอ PE และทอ PVC ผมไมมีความรูในการเชื่อมตอ ขอมอบหมายใหผูอำนวยการ 
นายกเทศมนตรฯี กองชาง เปนผูตอบคำถาม 

นายณัฐวิโรจน: เรียนทานประธานสภา ทอ PE และทอ PVC  ทานประธานตองการใชทอ PE แตในแผนระบุชัดเจน 
ผอ.กองชาง เปนทอ PVC ขนาดความหนาชั้น 8.5 และเปลี่ยนเปนความหนาชั้น 13.5   ทอ PE  เปนทอสีดำ

ออนแตมีความยืดหยุนสูง แข็งแรง สามารถใชประโยชนตามสถานท่ีการใชงาน สภาพดิน สภาพพ้ืนท่ี  

ประธานสภา: ตามท่ีผมไดศึกษาขอมูล ทอ PE เปนนวัตกรรมใหม ลำพูน เชียงใหม สันกำแพง ใชทอ PE เนื่องจาก
ทนแรงกระแทก รถทับไมแตก การตอการประกอบไมยาก ราคาตอมวน 100 เมตร 20,000 บาท 
ใชทำทอประปา น้ำจะสะอาดและมีคุณภาพ และอายุการใชงานไมต่ำกวา 20 ป หากเปลี่ยนแปลงได 
ทางหมูบานตองการใหเปลี่ยน เพ่ือยืดอายุการใชงานและคุณภาพท่ีดีกวา  เชิญสท.ถนอม  
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สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา การขยายทอประปาบานแปนมีปญหามาก  เนื่องจากปจจุบันทำถนนปดทับ 
เกือบเต็มทุกพ้ืนท่ี หากทำทอประปาคงจะทำยากเหมือนกัน ทอPE และ PVC ดีคนละอยาง ทอPVC 
แข็ง เปนเสนตรง สวนทอPE ทอตอสภาพดินฟาอากาศ  หากตองการเปลี่ยนเปนทอ  PE สามารถ
แปรญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงได หรือกองยุทธศาสตรตฯ ตองปรับแผน และนำเขาสูสภาเทศบาล
พิจารณาตอไป 

ประธานสภา: ในสวนของบานแปนวางทอประปาตามลำเหมือง ระยะ 1,300 เมตร  ซ่ึงไมมีการขุดดิน แตเปนการ
วางตามลำเหมือง และมีเสารับทอ และไดพูดคุยกับคณะกรรมการหมูบาน จะใชทอ PE  เพ่ือไมให
แตกหัก ทนทานตอสภาพการใชงาน แจงใหสภาเทศบาลรับทราบ บานแปนจะเปลี่ยนจากทอ PCV 
เปนทอ PE  และปญหาประปาบานบูชา หมูบานตองมีการเจาะ ขุด ตัด ถนน ทำใหสภาพถนน
เปลี่ยนแปลงไป แตก ราว ชางประปาขุดเจาะ ทำไมเหมือนเดิม ตองนำงบประมาณไปซอมแซม             
สวนนี้อีก และในบางจุดเราไดทำไปแลว เพ่ิงเปลี่ยนใหม แตหากตองเปลี่ยนท้ังระบบใหม เปนความ
ตองการของประชาชน สภาเทศบาลไมขัดของ แตการทำท่ีเดิมซ้ำๆ เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
และทำใหถนนเสียหาย เชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา ขอหารือในสวนของระบบประปาบานบชูา  งบประมาณ 435,000 บาท 
นายกเทศมนตรฯี ทางผูใหญบานยืนยันท่ีจะทำในสวนของการวางทอ ผมก็ยังมีความกังวลใจเหมือนท่ีทานประธานแจง

การวางทอในพ้ืนท่ีจะมีปญหา ขอใหทานประธานสภา และสท.ถนอม ชวยแนะนำทางผูใหญบาน               
จะเปลี่ยนแปลงเปนทอ PE เหมือนบานแปนไดหรอืไมครับ 

ประธานสภา: ทานสท.ถนอม จะมีสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม หลังวัดบูชาเราทำรองน้ำใหมและทำทอใหม และปจจุบันเรา
จะแกท้ังระบบ ในวันนี้หากเรารับรางเทศบัญญัติฯ ไปกอนและแจงใหคณะกรรมการหมูบานทราบถึง
ปญหา เราสามารถเสนอขอเปลี่ยนแปลงในสวนนี้ตอสภาเทศบาลได เชิญ สท.ถนอม 

สท.ถนอม: ตามท่ีทานประธานสภาแจง ถือวาเปนสิ่งท่ีดี ถนนแคบ มีรางระบายน้ำ และมีการวางทอประปาอีก          
จะมีปญหาในอนาคต หากเราไมวางแผนการกอสรางใหดี ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต การขุด รื้อ           
เปนเรื่องลำบาก  หากไมมีการวางแผน สิ้นเปลืองงบประมาณ ซ้ำซอนเกิดความเสียหายครับ 

ประธานสภา: สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม เชิญสท.พรพิมล สุใจโรจน 

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภา ดิฉันเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบานแปน ไดรับการ
รองขอ ตองการใหเด็กนักเรียนมีทางเดิน เนื่องจากฝนตก เด็กเปยก ไมสบายไดงาย หากมี
งบประมาณสวนใดท่ีเหลือจายขอนำมาดำเนินการในสวนนี้ดวยคะ 

ประธานสภา: เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา สำหรับทางเดินของเด็กนักเรียน ผมไดปรึกษาผูอำนวยการโรงเรียนมาโดยตลอด 
นายกเทศมนตรฯี หากมีเงินเหลือจายปลายป  การทำทางเดินมีการประมาณการ เปนเงิน 280,000 บาท หากสิ้น

ปงบประมาณมีเงินเหลือจาย ขอใหสมาชิกสภาทุกทานไดพิจารณาใสสวนนี้ดวยครับ 

ประธานสภา: สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม เชิญสท.ณรงค  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค: เรียนทานประธานสภา ผมขอสอบถามงานขุดลอกลำเหมือง ในเขตเทศบาล มีก่ีหมูบานท่ีเสนอขอ 
ขุดลอกลำเหมืองก่ีหมูบาน และไดดำเนินไปแลวก่ีหมูบาน 
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ประธานสภา: เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ 

นายมนสัน: เรียนประธานสภา สำหรับการขุดลอกลำเหมือง ตามท่ีไดแจงไปท้ังหมด 9 หมูบาน ตอบรับกลับมา 
นายกเทศมนตรฯี 7 หมูบานและทำแลวเสร็จ คือ บานบอโจง บานขวาง บานหนองหนาม บานหนองเตา  สวนบานเสง

ใชงบประมาณขุดลอกจากอบจ.ลำพูน และบานรั้วทุง แจงผูใหญบานใหดำเนินการรื้อถอนทอสงน้ำ
เพ่ือการเกษตรท่ีอยูในลำเหมือง เนื่องจากกีดขวางการใชรถในการขุดลอก หากแลวเสร็จ กองชาง             
จะไดดำเนนิการขุดลอกตอไปครับ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม ไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถาม 
หรืออภิปรายแลวนะครับ การพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวันนี้ ทุกคนก็มีหลักการและเหตุผลท่ี               
ไมเหมือนกัน แตเรามาสรุปและหาทางออกรวมกัน ไมมีเรื่องสวนตัว มีแตเรื่องสวนรวมท้ังนั้น  ผมขอ
ถามความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลวา ทานใดเห็นสมควรรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ. 2567 ตามท่ีทานนายกฯ เสนอ ขอไดโปรดยกมือ  
ขอทานเลขานุการสภาชวยนับ ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควรรับหลักการ จำนวน 12 เสียง 
เปนอันวามติท่ีประชุมสภาแหงนี้ รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 ผานระเบียบวาระท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 45 วรรคทายกำหนดวา 
“ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา วาระท่ี 2 
ใหกำหนดระยะเวลาแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 
ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ สำหรับกำหนด
ระยะเวลาแปรญัตติ ในวันไหน เวลาเทาไหร  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ เชิญ สท.อุไร       

นางสาวอุไร: เรียนทานประธานสภา ดิฉันนางสาวอุไร สมอุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ขอเสนอระยะ           
เลขานุการสภาฯ เวลาแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2566 

เวลา 08.30 – 16.30 ,วันท่ี 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 และวันท่ี 18 สิงหาคม 
2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  หองประชมุเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบานแปน 

ประธานสภา: ขอผูรับรองดวยครับ  มีผูรับรอง  2 ทาน คือ สท.ถนอม ญาณะโรจน  และสท.สงัด  เขียวธง  จะมี 
สมาชิกสภาทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ  ไมมีนะครับ ถาไมมีถือวาสภาแหงนี้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567  ในวันท่ี 16 
สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ,วันท่ี 17 สิงหาคม 2566  เวลา  08.30 - 16.30 
น.และวันท่ี 18 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมเล็กชั้น 2 สำนักงาน
เทศบาลตำบลบานแปนและขอนัดประชุมสภาเทศบาลอีกครั้ง ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2566 เวลา 
09.00 น. เพ่ือจะไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตอไป   

3.4 เรื่อง ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา:   ระเบียบวาระท่ี 3.4 การขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 
 2567 อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา ทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2565  ขอ 106 (4)  ระบุไววา กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ี
เม่ือเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหม  หรืองานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลง   ซ่ึงคณะกรรมการ  
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แปรญัตติงบประมาณรายจายประจำป ไดมีการแตงตั้งและพนจากหนาท่ี เม่ือมีการแปรญัตติราง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  เสร็จสิ้น ดังนั้นจึงขอใหสภา
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2567  
จำนวน  3 - 7 ทาน ดังนั้นผมขอสอบถามมติท่ีประชุมสภาวาเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติงบประมาณรายจายฯ  จำนวนก่ีทาน เชิญสมาชิกสภาเสนอ เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน 

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางพรพิมล  สุใจโรจน  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอแตงตั้ง 
 คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2567  จำนวน  3 ทาน 

ประธานสภา:   ขอผูรับรองดวยครับ  มีผูรับรอง 2 ทานคือ สท.สงัด  เขียวธง  และสท.ถนอม  ญาณะโรจน  จะมี 
สมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม เชิญครับ  ไมมีทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน 
เปนอันวามติท่ีประชุมสภาเห็นควรใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปพ.ศ.2567  จำนวน 3 ทาน  ตอไปเปนการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ แตละชื่อท่ีไดรับการเสนอตองมีผูรับรอง 2 ทาน 
สม าชิ ก สภ า เท ศบ าลท าน ใด จะ เสน อค ณ ะก รรม การแป รญั ต ติ ฯ  ค น ท่ี  1  เชิ ญ ค รั บ                            
เชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 

สท.วสุพล: เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ผมนายวสุพล  มูลเทพ ขอเสนอ               
 สท.ณรงค  เชื้อเย็น  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1  

ประธานสภา: ขอผูรับรองดวยครับ มีผูรับรอง 2 ทาน คือ  สท.ถนอม ญาณะโรจน และสท.จิรพงค อุประโจง  จะมี 
 สมาชิกสภาทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีกหรือไม เชิญ สท.ณรงค  

สท.ณรงค: เรียนทานประธานสภา ผมนายณรงค  เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีผมไดรับการเสนอชื่อเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  ผมขอไมรบัตำแหนงนีค้รับ 

ประธานสภา: สท.ณรงค  เชื้อเย็น ไมขอรับตำแหน งนี้  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดดำเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2567  ทานท่ี 1                
เชิญเสนอครับ  เชิญสท.สงัด  เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสงัด  เขียวธง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอแตงตั้ง 
 คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2567  ทานท่ี 1 คือ            
สท.ถนอม  ญาณะโรจน 

ประธานสภา:   ขอผูรับรองดวยครับ  มีผูรับรอง 2 ทานคือ สท.อุไร สมอุทัย  และสท.ณรงค  เชื้อเย็น  จะมีสมาชิก 
   สภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม เชิญครับ  ไมมีทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน เปนอันวามติท่ี

ประชุมสภาเห็นควรแตงตั้ง สท.ถนอม ญาณะโรจน เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ 
ทานท่ี 1  ทาน  ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
คนท่ี 2 ขอเรียนเชิญสมาชกิสภาเทศบาล เสนอผูท่ีเห็นสมควร  เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน 

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชกิสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉันนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน  
 สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ สท.วสุพล  มูลเทพ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 2  
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ประธานสภา ขอผูรับรอง  มีผูรับรอง  2 ทาน คือสท.พรรณรัตน  อุประโจง  และสท.สงัด  เขียวธง สมาชิกสภา 
 ทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี  2  อีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวามติท่ีประชุม            
 เลือกสท.วสุพล  มูลเทพ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย คนท่ี 2       
 ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ คนท่ี 3 ขอเชิญ 
 สมาชกิสภาเทศบาล เสนอผูท่ีเห็นสมควร  เชิญสท.ภาคิน  หลาเมือง 

สท.ภาคิน: เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ผมนายภาคิน หลาเมือง   
 สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ สท.สงัด เขียวธง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 3  

ประธานสภา ขอผูรับรองดวยครบั  มีผูรับรอง  2 ทาน  คือ สท.ถนอม ญาณะโรจน   และสท.ณรงค  เชื้อเย็น จะมี 
 สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯทานท่ี 3 อีกหรือไม ไมมีนะครับ              
 ถาไมมี  เปนอันวามติท่ีประชุมเลือก สท.สงัด  เขียวธง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจายฯ  คนท่ี 3  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมี 
 เปนอันวาคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2567 มีจำนวน 
 3 ทาน  ดังนี้ 

1.สท.ถนอม   ญาณะโรจน 
2.สท.วสุพล   มูลเทพ 
3.สท.สงัด      เขียวธง 
และในชวงระยะเวลาแปรญัตติ คือวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ มาปฏิบัติหนาท่ีดวยนะครับ  ตอไปเชิญเลขานุการสภาเทศบาล                  
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครับ 

นางสาวอุไร: เรียนทานประธานสภา  ตามท่ีสภาเทศบาลไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
เลขานุการสภา งบประมาณรายจายประจำปพ.ศ. 2567  เปนท่ีเรียบรอยแลว  จำนวน 3 ทาน  ดิฉันขอนัดประชุม  

คณะกรรมการฯ ท้ัง 3 ทาน เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ในวันท่ี               
15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น.  ณ  หองประชุมเล็กชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบานแปน  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา:    ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดแจงเรื่องรองทุกขของประชาชนใน 
พ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบานแปน หรือเรื่องอ่ืนๆ แจงใหท่ีประชุมรับทราบหรือไม เชิญเสนอครับ  
เชิญสท.ถนอม  ญาณะโรจน 

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายถนอม ญาณะโรจน สมาชิกสภาเทศบาล                      
ไดรับการรองเรียนจากประชาชนเปนประจำคือ เรื่องไฟก่ิง และนอง ๆ เจาหนาท่ีงานไฟฟา แจงวา
งบประมาณในสวนนี้มีนอย วัสดุอุปกรณบางอยางขาดแคลน ผูบริหารเคยโอนเพ่ิมงบประมาณ           
ในสวนนี้ แตประธานสภาไมอนุมัติ  ปจจุบันตองใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัด จึงแกไขปญหาให
ประชาชนไดลาชา ขอขอบคุณทานประธานสภา ท่ีไมอนุมัติงบประมาณครับ และเรื่องกระจกโคงของ
หมูบาน ปจจุบันเสียหายหลายจุด บางจุดเกา ขุน มัว ขอใหสำนักปลัดดูแลตรวจสอบในสวนนี้ และ
โครงการหนาบานหนามอง ใชงบประมาณหมูบานละ 2,000 บาท จางงานประชาชนในหมูบาน 
หากโครงการนี้กลับมา จะเกิดประโยชนกับหมูบานและประชาชน สำหรับระบบประปาบานบูชา                            
ติดปญหา งบประมาณของหมูบานมีแสนกวาบาท แตหมูบานไมยอมซอมแซม จะสามารถแกไข 
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 ปญหานี้อยางไร ประชาชนในหมูบานไดรับความเดือดรอน เทศบาลจะหาทางแกไขอยางไร 

ประธานสภา:    เชิญทานนายกเทศมนตรี  

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภา กระจกโคงมอบหมายงานปองกัน สำนักปลัดสำรวจและดำเนินการแกไขในป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ 2567  สวนโครงการหนาบานหนามอง ตั้งแตผมเขารับตำแหนงนายกเทศมนตรี ยังไม

เคยไดดำเนินการโครงการนี้ ขอปรึกษาผอ.สาธารณสุขฯ และปลัดเทศบาล และจะแจงใหทราบตอไป 
สำหรับปายบอกทางของแตละหมูบาน ผมมีนโยบายใหแตละหมูบานสำรวจ และมอบหมาย               
ใชงบประมาณสำนักปลัดจัดทำ สวนระบบประปาบานบูชา มีเงินงบประมาณของหมูบาน 240,000 
บาท และคาใชจายในการซอมแซม 62,500 บาท ซ่ึงผมไดหารือผูใหญบาน ไมสามารถใช
งบประมาณของเทศบาลซอมแซมได เนื่องจากหมูบานมีรายไดเปนของตัวเอง ตองซอมแซม
บำรุงรักษาเอง ขอนำเรียนท่ีประชมุทราบ 

ประธานสภา:    เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน 

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา การยายเสาไฟฟาของบานมวง ทางเขาสวนผอดาว เปนเสาแรงต่ำ การไฟฟา
สวนภูมิภาค ดำเนินงานยายใหเปนท่ีเรียบรอย ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดประสานงานให คงเหลือ 
2 จุด 1.หมอแปลงไฟฟากลางบาน  2. ทางโคงหนาบานนายพัด อาคะโรจน อยูระหวาง
ประสานงานการไฟฟาสวนภูมิภาค และภาพรวมงานไฟฟา ขอใหนอง ๆ งานปองกันและงานไฟฟา 
ประสานงานผูใหญบาน เสาไฟฟาท่ีมีหมายเลขติด ปจจุบันเลอะเลือน ควรซอมแซม ทาสีใหม 
กำหนดจุดมองเห็นไดชัดเจน เพ่ืองายตอการตรวจสอบและซอมแซม               

ประธานสภา:    เชิญสท.ณรงค   เชื้อเย็น 

สท.ณรงค: เรียนทานประธานสภา สอบถามกระจกโคง บานหนองหนาม ทายซอย 3 ยังไมไดดำเนินการติดตั้ง
หากติดตั้งขอใหนำของดีมีคุณภาพดี มองภาพชดัเจน 

ประธานสภา:    สท.ณรงค   เชื้อเย็น แจงใหติดตั้งกระจกโคง โดยใชของดีมีคุณภาพ  เชิญทานนายกฯ 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภา รับทราบและใชของดีมีคุณภาพครับ 
นายกเทศมนตรี  

ประธานสภา:    เชิญสท.ภาคิน  หลาเมือง 

สท.ภาคิน: เรียนทานประธานสภา ผมนายภาคิน หลาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล การขยายเขตไฟก่ิงบานแปน  
หมู 6 เขตติดตอเหมืองจี้  ทางเทศบาลเหมืองจี้จะดำเนินการใหแตไมสามารถทำไดเนื่องจากอยูใน               
เขตเทศบาลตำบลบานแปน และผมไดทำหนังสือรองทุกขแจงมาท่ีเทศบาลเปนเวลานานแลวครับ 

ประธานสภา:    การขยายเขตไฟฟาบานแปน จำนวน 2 จุด คือ 1.ขางรานไกมอเตอร และทางเชื่อมเขตติดตอเขต   
                    หนองหนาม บานแปน เหมืองจี้  หากมีงบประมาณสวนไหนเพ่ิมเติมขอใหนำมาแกไขปญหาใหกับ                  
                    พ่ีนองประชาชน  เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 

 

 








